



## กรมวิชาการเกษตร

คำถาม ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ ประชาชนที่จะได้รับเมื่อมาใช้บริการของกรมวิชาการเกษตรโดยผ่านศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จมีอย่างไร

คำตอบ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือประชาชนจะสามารถได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ ต่อการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ต้องยอมรับว่าสินค้าพืชและผลผลิตพืชมีความหลากหลาย และมี กฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกำหนดในการส่งออกพืชและผลผลิตพืช ที่แตกต่างกันมาก ซึ่งการที่ ผู้ประกอบการได้ทราบ จะสามารถนำความรู้ หรือข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการจัดการบริหารเรื่องเวลา ในการจัดเตรียมสินค้า การขนส่งให้ทันต่อการส่งออก และทำให้สินค้าที่ส่งออกไป ไม่มีปัญหา ในการนำเข้าสู่สินค้าที่ประเทศปลายทาง

คำถาม กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดขั้นต้นตอน หรือ จีซีการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับบริการผ่านศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จเป็นอย่างไร

คำตอบ การจะขอรับบริการของ กรมวิชาการเกษตร ผ่าน ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จในการส่งออกพืชและผลผลิตพืช นั้น ไม่มีระเบียบขั้นต้นหรือจีซีการอะไรยุ่งยากโดยสามารถขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จหมายเลข โทรศัพท์ 02-512-0123 ต่อ 800หรือจะมาพบเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งพร้อมให้บริการ



## กรมวิชาการเกษตร

คำถาม ภาชนะห้ำที่และบริกาารต่างๆด้านให้คำปรึกษาในส่วนองกรมวิชาการเกษตรที่จัดให้มี ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จมีอะไรบ้าง

คำตอบ กรมวิชาการเกษตร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที่ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ในทุกวันพฤหัสบดี เป็นการให้บริการแนะนำคำปรึกษาในเรื่อง การส่งออกพืชและผลผลิตของพืชโดยเน้นเรื่องการส่งออกพืช ผลผลิตพืชที่จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช ( Phytosanitary Certificate ) เป็นหลัก ดังนี้

- 1 ขั้นตอนการส่งออกพืชและผลผลิตพืช
- 2 การตรวจพืช ผลผลิตพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

( Phytosanitary Certificate )

- 3 การตรวจพืชผลผลิตพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อการส่งต่อ

( Phytosanitary Certificate for Re-export )

- 4 กฎระเบียบและข้อกำหนดในการส่งออกพืช และผลผลิตพืช
- 5 กฎระเบียบและข้อกำหนดทางกักกันพืช และผลผลิตพืชของประเทศ

ผู้นำเข้า ให้บริการแนะนำคำปรึกษาต่างๆ ในเรื่องการส่งออกพันธุ์พืชและผลผลิตพืชแล้ว หากผู้ที่จะมาขอรับบริการต้องการทราบเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกที่เป็นภาวะ และหน้าที่ในความรับผิดชอบของ กรมวิชาการเกษตรก็จะให้คำแนะนำ และช่วยประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรมวิชาการเกษตร



## กรมวิชาการเกษตร

คำถาม สามารถติดต่อจะขอรับบริการจาก กรมวิชาการเกษตรวันใดได้บ้าง ?

คำตอบ เนื่องจากภารกิจกรมวิชาการเกษตรจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ เฉพาะวันพฤหัสบดีในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งก็อาจมีผู้ประกอบการ หรือประชาชนมาติดต่อในเว้นอื่นๆ ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาประจำที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ สามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-9406466-7 เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ ของกรมวิชาการเกษตรในเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกได้ทุกวันในเวลาราชการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง

คำถาม กรมวิชาการเกษตรได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) อยะไรบ้าง?

คำตอบ สำหรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น กรมวิชาการเกษตรต้องมีบทบาทในการรับมือของการเข้ามาของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาถึงส่วนแบ่งทางการตลาดกับสินค้าเกษตรภายในประเทศ โดยจะต้องเร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร การยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร การศึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับพืชตัดแปลงพันธุกรรม ( GMOs ) รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุสินค้าเกษตรหรือยืดอายุสินค้าด้วยนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ไปพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพปัจจัยด้านเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างจริงจัง โดยอาจมีการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวกับ กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้เกิดความร่วมมือหรือแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมระหว่างนโยบายสูงสุดให้กับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วยในปี 2558 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็น



## กรมวิชาการเกษตร

ซึ่งประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะรวมกันเป็นตลาดและ  
ฐานการผลิตเดียวโดยการเปิดเสรีค้าสินค้า บริการและการลงทุน ดังนั้น แต่ละ  
ประเทศต้องมีการ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC รวมทั้งปกป้องตนเองให้  
สามารถดำรงสถานะที่ได้ประโยชน์และไม่เสียเปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั้งนี้ กรม  
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ  
ในการดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันให้กับเกษตรกร  
ไทย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ  
AEC ทุกประเทศสมาชิกจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ดังนั้น ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการตรวจรับรองมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้า  
พืช และเป็นหน่วยงานดูแลพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง ๑ ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.กักกัน  
พืช พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ  
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช จำเป็นจะต้องมีการทบทวนกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้อง  
กับมาตรฐานของอาเซียน แต่ที่สำคัญคือต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย  
มากที่สุด โดยขณะนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
ควบคุม และการกักกันพืชตลอดจนศึกษา วิจัย วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
เข้าและส่งออกของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำมาวิเคราะห์  
กับกฎหมายที่ กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นประโยชน์และที่มีผลกระทบ  
ต่อประเทศไทย เพื่อทบทวน แก้ไข พระราชบัญญัติต่างๆ ให้สามารถปกป้องผล  
ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร และภาคการเกษตรของไทยไม่ให้เกิดเปรียบประเทศ  
อื่นๆ นอกจากด้านกฎหมายแล้ว กรมฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านงานวิจัย  
และพัฒนา ซึ่งจะเริ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีต้นทุนต่ำ เพิ่ม  
ผลผลิต และมีคุณภาพ รวมทั้งวางแผนการผลิต



## กรมวิชาการเกษตร

โดยเห็นว่าการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันระหว่างอาเซียนมีการวิเคราะห์ผลกระทบรายสินค้า ทั้งเชิงบวกและลบ ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน การกำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงสุดในผลผลิตที่ยอมรับได้ หรือ MRL ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมทั้งมาตรฐานที่อาเซียนกำหนด เป็นข้อตกลงร่วมกันควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น ( Biotechnology ) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าการนำเข้า โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น การทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและให้ทันกับการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) อีกทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรจะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรด้วย